

CHƯA NHẬT, Ngày 20 Tháng Mười, 2024 TUẦN THỨ 29 MÙA THƯỜNG NIÊN—B

SUY NIỆM PHÚC ÂM

KHUYẾN KHÍCH HIỂU THẤU ĐÁO HƠN VỀ KINH THÁNH

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi rất thích thắng các trận thể thao. Tôi thú nhận rằng tôi có phần gây nghiện chiến thắng. Có lẽ nó xuất phát từ ước muốn sâu sắc được người khác chú ý và khăng định. Tuy nhiên, đó là động lực thúc đẩy tôi. Bóng rổ, bóng đá, điền kinh, bóng bàn, và bất cứ bộ môn nào khác mà tôi có thể tìm thấy đều là cơ hội chiến thắng. Cạnh tranh là nỗi ám ảnh của tôi.

Một Gioan khác, và em trai ông là Giacôbê, thể hiện một nỗi ám ảnh cạnh tranh khốc liệt khi dám nói với Chúa Giêsu: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy.” (Mácô 10:37). Họ táo bạo khơi dậy phản ứng gay gắt nơi các tông đồ khác, các môn đệ khác rõ ràng cho rằng hai người này đang cố gắng giành được những vị trí cao nhất.

Chúa Giêsu đáp lại thế nào khi chúng ta khao khát sự cao cả? Giống như cách Ngài nói với Giacôbê và Gioan. Ngài không chỉ trích họ vì lòng khao khát vinh quang. Nhưng Chúa Giêsu nhấn mạnh sự thiếu hiểu biết của họ (“các con không biết mình đang xin điều gì.”). Sau đó, Ngài mời gọi họ trở thành những nhà đấu tranh cho sự cao cả thực sự: bằng cách không uống chén chiến thắng trần thế mà uống chén tình yêu đau khổ tự hiến, để trở thành “nô lệ của mọi người”. Những người chiến thắng thực sự là nô lệ của tình yêu. Tuần này, hãy dám nói với Chúa Giêsu những tham vọng thực sự của bạn là gì.

Hãy nghe Ngài kêu gọi bạn đến với một chiến thắng thậm chí vĩ đại hơn nhiều. — LM. John Muir © LPI chia sẻ dựa theo Mácô 10:35-45



Ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người.

DANH VỌNG

Môn đồ yêu dấu nài van,
Hai ông hai chỗ, sẽ san quyền hành.
Vinh quang tỏa sáng danh thành,
Xin điều không biết, sẽ dành cho nhau.
Ngồi bên tả hữu trước sau,
Phải qua phép rửa, khổ đau chất chồng.
Uống phần chén đắng được không?
Chén Thầy sắp uống, mặn nồng sâu thương.
Các con vững bước can trường,
Đổi theo lối bước, trên đường Thầy đi.
Việc ngồi phải trái là chi,
Cha Thầy quyết định, thực thi công bình.
Tông đồ theo Chúa bực mình,
Đua chen ganh tị, bất bình nhỏ nhen.
Các con ánh sáng muối men,
Hiển thân phục vụ, sang hèn xá chi.

LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mark 10:35-45



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG MƯỜI, 2024 — Cầu cho Sứ mạng chung

Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo hội tiếp tục duy trì lối sống hiệp hành về mọi phương diện, như một dấu chỉ của tinh thần đồng trách nhiệm, thúc đẩy sự tham gia, hiệp thông, và sứ mạng chung giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân.

MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

⇒ **Chủ Nhật 27 Tháng 10, 2024 — Ô/B Vũ V. Trung dâng của lễ**

* Thứ Sáu, Ngày 1 Tháng 11: Lễ Các Thánh Nam Nữ (Lễ Trọng)

— Thứ Sáu đầu tháng — Cộng Đoàn ĐMLT có thánh lễ vào lúc 8 giờ 30 tối tại nhà thờ.

* Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 11: Các Đấng Linh Hồn
— Cộng đoàn chúng ta sẽ có thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng tại nhà thờ.

— Sau Thánh lễ, chúng ta sẽ ra nghĩa trang Olivewood đọc kinh cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời vào lúc 11 giờ, đặc biệt cho những người thân yêu của Cộng đoàn chúng ta.

⇒ **Chủ Nhật 3 Tháng 11, 2024 Thiếu Nhi Thánh Thể dâng của lễ**

THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

Oct. 12 & Oct. 13, 2024

**Xin quý vị vui lòng tham khảo qua
Thông Tin Hằng Tuần của Giáo Xứ**

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: www.olphriverside.org



Mọi thắc mắc liên quan đến các **Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÔNG**. Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung
Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo
Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường